

บรรณนิทัศน์

หนังสือที่น่าสนใจ

รวีวรรณ ขำพล *

การพัฒนาชนบท

บัวพันธ์ พรรคทิง, สุรัสวดี หุ่นพยนต์ และสุชีลา คັນชัยนันท์. รายงานการวิจัย การพัฒนาชนบท : การเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาของชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532. 111 หน้า. (อ 307.72 บ117ร)

ศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา ทั้งในโครงการของรัฐและโครงการของชาวบ้าน และได้ศึกษาแรงจูงใจหรือเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาของชาวบ้าน การศึกษาได้เก็บข้อมูลภาคสนามในหมู่บ้าน 7 แห่ง ของตำบลหนองนมวัวและตำบลวังมา อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ หมู่บ้าน 7 แห่งที่ทำการศึกษานี้มีทั้งหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ตามเกณฑ์การจำแนกข้อมูล กชช.2ค. โดยได้แบ่งชาวบ้านออกเป็น 3 กลุ่มคือ ชาวบ้านเจ้าของที่ดิน ชาวบ้านเช่าที่ดิน และชาวบ้านไร้ที่ดิน รวมทั้งสิ้น 329 ครัวเรือน

การวางแผนครอบครัว--ไทย

สาธารณสุข--ไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. ผลกระทบและประสิทธิภาพของโครงการเร่งรัดงานด้านวางแผนครอบครัวและสาธารณสุขใน 20 จังหวัด. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, 2526. 116 หน้า (อ 614.94. ม19 ผ)

* บรรณารักษ์ 5 ฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ. เคนเนดี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมเก็บในรอบแรกซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานในปี พ.ศ. 2522 และในรอบที่สองเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อคุณลักษณะของโครงการในปีพ.ศ. 2524 ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของการวางแผนครอบครัว ภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขต 20 จังหวัดที่อยู่ในโครงการซึ่งเป็นจังหวัดที่ขาดแคลนบริการด้านสาธารณสุข และมีอัตราการเจริญพันธุ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ

การวางแผนครอบครัว--ไทย

มะลิ ลีวนานนท์ชัย. การศึกษาสถิติการกระจายและการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย จากการสำรวจตัวกำหนดและผลของแบบแผนการใช้วิธีคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2530. กรุงเทพมหานคร : สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป. 35 หน้า. ตาราง. (อ 304.66 ม117ก)

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์สถานะการกระจาย และการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย พ.ศ. 2530 เพื่อให้ทราบว่า สถานภาพการกระจายและการเข้าถึงบริการในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่กำลังใช้บริการวางแผนครอบครัวในปัจจุบันนี้ มีแนวโน้มการใช้บริการวางแผนครอบครัวจากแหล่งใดบ้าง และนิยมใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอะไร ตลอดจนการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดจากแหล่งต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทางไปรับบริการมากน้อยเพียงใด ค่าใช้จ่ายในการรับบริการวางแผนครอบครัวประมาณเท่าใด ระยะทางที่เดินทางไปรับบริการจากแหล่งบริการต่างๆ และความสะดวกสบายในการเดินทางไปรับบริการจากแหล่งบริการเหล่านั้น ประชากรที่ใช้ศึกษาคือสตรีที่เคยแต่งงานและอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีอายุ 15-49 ปี มีจำนวนทั้งหมด 6,835 ราย กระจายอยู่ในทั่วประเทศ 25 จังหวัด ให้ข้อมูลในรูปของตารางและมีคำอธิบาย

การศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 7. รายงานผลการวิจัย สภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2531 เขตการศึกษา 7. พิษณุโลก, 2531. 116 หน้า. (อ 373.13 ส215ร)

ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน และความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

กลุ่มประชากรในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครู กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เขตการศึกษา 7

การศึกษาชั้นอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานการวิจัย เรื่องค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา.

โครงการประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา กองการวิจัย, 2532. 390 หน้า. ตาราง. (อ 379.118 ส215ร)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับการศึกษาระดับอื่นๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์หาผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จากการศึกษาระดับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการวิจัยดังนี้

1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับรายได้ เพื่อวิเคราะห์ดูว่าการศึกษามีส่วนทำให้คนมีรายได้แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
2. เพื่อคำนวณหารายได้ของคนที่ได้รับการศึกษาระดับต่าง ๆ ในทุกกลุ่มอายุ โดยปรับอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ออกแล้ว (adjusted age-earning profile)
3. เพื่อคำนวณหาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั้งต่อสังคมและส่วนบุคคล แล้วเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ประเภทหน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาที่สำเร็จ
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับสังคม การเมือง และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างผู้สำเร็จปริญญาตรีจากสถาบันแต่ละประเภท และสาขาวิชาต่างๆ กับผู้สำเร็จระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

การศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปรีชา คัมภีร์ปกรณ และคนอื่น ๆ. รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินระบบ การสอนทางไกล : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา
(Occupational Benefits of Open University Education

(Thailand)) . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระหว่างชาติ
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2530. 568 หน้า.

(อ 371.1733076 ป17ร)

ศึกษาและประเมินความสำเร็จของการจัดหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชในคำค้นคว้าผู้สำเร็จการศึกษา ว่าผู้สำเร็จหลักสูตรต่างๆ
ได้รับประโยชน์จากการศึกษาคตามหลักสูตรนั้นๆ อย่างไร ผู้สำเร็จการศึกษาได้ใช้
ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนี้ไปไรประโยชน์
ในการทำงานมากน้อยเพียงใด และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว โอกาสในการเลื่อน
ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่เรียนใน
ปีการศึกษา 2523 และจบในปีการศึกษา 2525 และ 2526 กับผู้ที่สำเร็จจาก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรปกครองท้องถิ่นที่สำเร็จใน
ปีการศึกษา 2525 และ 2526

การสื่อสาร--ไทย (ภาคใต้)

มุสลิม--ไทย (ภาคใต้)

สุรพงศ์ ไสธนะเสถียร. การสื่อสารทางการเมืองและการไหลเวียนของข่าวสาร
ในชุมชนมุสลิม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532. 219 หน้า. (อ 302.2 ส47ก)

เป็นหนังสือภาคที่ 2 ต่อจากหนังสือเรื่อง 'คุณลักษณะสังคมของชาวไทย
มุสลิมและการสนองตอบต่อรัฐบาล' ซึ่งได้บรรยายถึงสภาพทั่วไปของสังคมมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงสภาพการสื่อสารภายใน
ท้องถิ่นที่ครอบคลุมถึงกระบวนการสื่อสาร ภูมิหลังกับการสื่อสาร วงจรทางการ
สื่อสาร และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการสื่อสาร เป็นการศึกษาภายใต้บทบาท
ของชนชั้นนำในท้องถิ่น

ความรู้ทั่วไป

เทพฐ หับทอง และ สมชาย พุ่มสะอาด. สิ่งแรกและสิ่งใหม่ในสยาม.

กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม, 2531. 481 หน้า. ภาพประกอบ.

(อ 039.9591 ท 56 ส)

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแรกและสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน เช่น พระราชพิธี ประเพณี สถานที่ และสิ่งต่างๆ รวม 36 เรื่อง
มีภาพประกอบ

เครื่องมือเครื่องใช้--ไทย(ภาคเหนือ)--สารานุกรม

สนม กรฯเมือง, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง. สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีตเขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันศึกษาและวิจัยวัฒนธรรม, 2531. 311 หน้า. (อ 621.908 ส215ส)

รวบรวมข้อมูลและภาพเกี่ยวกับของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต เขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จำนวน 135 รายการ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำจำกัดความความเป็นมา การใช้สอย การพัฒนาของใช้ต่างๆ และ ผู้ให้ข้อมูล แต่ละรายการมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตุ๊กตา--ไทย

ทองก้อน จันทวิมล. ตุ๊กตาบางกอกคอลล์ : ตุ๊กตาสันถนไมตรีคิ้วน้อยๆ.

กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, 2532. 131 หน้า.

ภาพประกอบ. (อ 688.7221 ท19ต)

เป็นหนังสือสารคดีภาพ ผู้ผลิตตุ๊กตาเหล่านี้เป็นผู้รวบรวมผลงานของท่านเอง มีภาพและคำอธิบาย จัดแยกภาพเป็นชุดๆ มี ชุดโขน-ละคร ชุดชีวิตไทย ชุดชาวเขาเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย ตุ๊กตาเด็กเล่น และหุ่นมือ ชุดเพื่อนบ้านของไทย ตุ๊กตาที่ผลิตในโอกาสพิเศษและอื่นๆ และได้อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ตุ๊กตาไว้ด้วย เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังทำหน้าที่เป็นตุ๊กตาสันถนไมตรีคิ้วน้อยๆ ทำให้ชาวต่างประเทศรู้จักและระลึกถึงเมืองไทยและความเป็นไทย อันประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนไมตรีจิตมิตรภาพของคนไทย

ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Vimol Bhongbhibhat and others, eds. The Eagle and Elephant : Thai-American Relations Since 1833.

(ฟื้นความหลังไทย-อเมริกัน) 3rd ed. tran. into thai by

Napa Bhongbhibhat. Bangkok : United Production,

1987. 282p. illus. (Ref 327.593073 E11)

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-อเมริกัน ในทุกๆ ด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นเรื่องแฝดสยาม มิชชันนารีอเมริกันในเมืองไทย สนธิสัญญาไทย-อเมริกันฉบับแรก พ.ศ.2375 หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในเมืองไทย

โครงการอเมริกัน ฟิวด์ เซอร์วิส ฯลฯ จัดแบ่งข้อมูลเป็น 2 ตอน ตอนแรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-อเมริกันในระยะเริ่มแรกจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2376-2488) ตอนที่สองเกี่ยวกับความสัมพันธ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2489-2530) ท้ายเล่มมีปฏิทินเหตุการณ์และภาคผนวกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมพระราชประวัติพงศาวดารปิยมหาราช เรื่องสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระรามาธิบดีที่ 5 รัชกาลที่ 5 กรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร :

ฉัตรดาว, ม.ป.ป. 159 หน้า. ภาพประกอบ. (อ 923.1 ป17)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแบ่งเนื้อหาเป็น 10 ภาค เกี่ยวกับเสด็จพระราชสมภพ เสด็จเถลิงราชสมบัติ ชาวสยามรบฮ่อครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 จับโจรสลัด รบฝรั่งเศส เสด็จประพาสชวายุโรป แหลมมะลาญ ปราบราชศัตรู และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ใหม่จากต้นฉบับเก่าที่ขาดวิน หาชื่อผู้แต่ง ผู้พิมพ์และปีพิมพ์ไม่ได้ ภาษาที่ใช้เป็นแบบเก่าๆ นำศึกษาทั้งเนื้อหาและสำนวนการเขียน มีภาพประกอบเรื่อง เป็นภาพในประวัติศาสตร์ ที่ชัดเจนและสวยงาม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว-- บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. บรรณานุกรม

ประกอบบรรณนิทัศน์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.

กรุงเทพมหานคร, 2532. 159 หน้า. (อ 923.1599316 ม19บ)

รวบรวมบรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ ของเอกสารและสื่อโสตทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี จัดแยกเป็นบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ บทความวารสารภาษาไทย และสื่อโสตทัศน์ รวม 435 รายการ แต่ละรายการให้รายละเอียดเกี่ยวกับบรรณานุกรม ยักขรย่อของห้องสมุดที่มี และบรรณนิทัศน์ มีบรรณนิชื้อเรื่องหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ บรรณนิชื้อเรื่องวารสารภาษาไทย บรรณนิชื้อผู้ผลิตสื่อโสตทัศน์ และบรรณนิชื้อเรื่อง สำหรับช่วยค้น

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์--ประวัติ

ศักัญญา ศีระวนิช. รายงานผลการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการหนังสือพิมพ์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. 316 หน้า.
(อ 079.593 ส41ร)

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาขอบเขต การยอมรับและความหมาย
ของเสรีภาพที่เป็นอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ศึกษาแนวพระหัตถ์และพระราชกฤษฎีกา
ของพระองค์ทางด้านกรหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเหตุผลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อาจ
มีอิทธิพลต่อพระบรมราโชวาท และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ท่านทางด้านวารสารศาสตร์ และศึกษาสภาพการหนังสือพิมพ์ในสมัย
ของพระองค์ด้วย โดยศึกษาข้อมูลหลักจากเอกสารชั้นต้นประเภทพระราชหัตถเลขา
เอกสารราชการ และบทความหนังสือพิมพ์ หายเล่มมีรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
พิมพ์รายวันที่ออกในสมัยพระองค์ท่าน ประกาศ แสดงลักษณะแห่งหนังสือพิมพ์
ไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คอมพิวเตอร์

คณิต ไช่มุกด์ และคนอื่นๆ. รายงานการวิจัยเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ
การจัดการรายเรียนและตารางสอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี, 2531. 186 หน้า. (อ 371.3347565 ค14ร)
การวิจัยเรื่องนี้ ศึกษาความเป็นไปได้ และ หารูปแบบที่เหมาะสม
ในการที่จะนำคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาช่วยในการบริหารการจัดการรายเรียน ตารางสอบ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าจากการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ระบบการจัดการราย
เรียนและตารางสอบ ของวิทยาเขตปัตตานี และเขียนโปรแกรมการทำงานโดยใช้
dBASE III PLUS พบว่า โปรแกรมใช้งานได้ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

เยาวชน

องค์กรพัฒนาเอกชน

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโครงการวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์การเอกชน
ที่พัฒนาเด็กและเยาวชน. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การ
ดำเนินงานขององค์การเอกชนที่พัฒนาเด็กและเยาวชน.
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ, 2529 387 หน้า. (อ 362.73 ค14ร)

ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในกิจกรรมค้ำเด็กและเยาวชนขององค์การเอกชนในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2528 ตลอดจนวิเคราะห์โครงการและกิจกรรมค้ำเด็กและเยาวชน รวมทั้งรวบรวมข้อคิดเห็นขององค์การเอกชนเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการช่วยเหลือองค์การเอกชนในด้านต่างๆ นอกจากงบประมาณ โดยการทำวิจัยแบบพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytic Research) ซึ่งศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการส่งแบบสอบถามไปยังองค์การเอกชนรวม 436 แห่ง ไม่มีผู้รับ 36 แห่ง คอบกกลับคืนมา 199 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นองค์การที่พัฒนาเด็กและเยาวชน 139 แห่ง

โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองประเมินผลการศึกษา.

รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท

กลุ่มที่ 1 (มพช.1). กรุงเทพมหานคร : 25-- (หอสมุดมี -
ระยะสิ้นสุดโครงการ พิมพ์ปี 2529) (อ 373.126 ส215ร)

โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มที่ 1(มพช.1)มีจุดประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้ รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มที่ 1 (มพช.1) ได้จัดทำเป็น 2 ระยะ มีการประเมินผลระยะครึ่งโครงการ ซึ่งจัดพิมพ์ พ.ศ.2526 และระยะสิ้นสุดโครงการ จัดพิมพ์ พ.ศ.2529 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร และเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้น

โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองประเมินผลการศึกษา.

รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท

กลุ่มที่ 2 (มพช.2). กรุงเทพมหานคร, 2531. 3 เล่ม.

(อ 373.126 ส215ร) (หอสมุดมี 2 เล่ม/ระยะสิ้นสุดโครงการและฉบับประเมินผลรวม)

โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มที่ 2 (มพช.2) เป็นโครงการหนึ่งในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 6 (คพศ.6) ที่ขยายผลการ

ทดลองมาจากโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มที่ 1 (มพช.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา และส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการเป็นโรงเรียนชุมชนหรือโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับการประเมินผล มพช.2 นี้ ได้เสนอรายงานผลการประเมินรวม 3 ฉบับ คือ รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มที่ 2 ระยะครึ่งโครงการ ระยะสิ้นสุดโครงการและฉบับประเมินผลรวมซึ่งเสนอผลการประเมินตั้งแต่แนวคิดในการเสนอโครงการ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร ผลสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน

พรรณี จักรกาญจน์ และคนอื่นๆ. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2530.
122 หน้า. (อ 510.72 พ17ร)

ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนดังกล่าว เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ Z-test ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาแยกได้เป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เกิดจากนักเรียน คือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษาไทยดี และไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการเรียน ส่วนที่สอง เกิดจากตัวครู คือไม่มีเวลาเตรียมการสอน มีวุฒิทางการศึกษาคำ บางคนไม่มีวุฒิทางครู และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน ส่วนที่สาม มาจากปัญหาทางโรงเรียน ที่ไม่มีความพร้อมในส่วนต่างๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ เอกสารสื่อการสอน หรือหนังสือประกอบเพิ่มเติมจากแบบเรียน และกิจกรรมที่ส่งเสริมคณิตศาสตร์ สุดท้ายเป็นปัญหาที่เกิดจากเนื้อหาในแบบเรียนที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้

ละครนอก

สุธา ศาสตร์. รายงานผลการวิจัยโครงสร้างของการเสนอความตกลงในบท

ละครนอก. ม.ป.ท., 2526. 268 หน้า. (อ 895.912 ส44ร)

การวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงโครงสร้างบางอย่าง ซึ่งควบคุมการเสนอความตกลง

ในบทยุทธการนอก จำนวน 20 เรื่อง ทั้งที่พิมพ์แล้วและเป็นลายลักษณ์ พบว่าการเสนอความตลกในบทยุทธการนอกมีโครงสร้างที่แน่นอน ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ให้โอกาสสำหรับตัวละครในหน้าที่เสนอความตลกคือ ความขัดแย้งตามเนื้อเรื่อง โครงสร้างของการเสนอความตลกเกิดจากการจัดวิธีใช้เนื้อเรื่องและตัวละครให้เกิดความตลกท้ายเล่มมีภาคผนวกเกี่ยวกับบทตลกจากบทละครเฉพาะเรื่องซึ่งยังอยู่ในฉบับลายลักษณ์ หอสมุดแห่งชาติ จำนวน 12 เรื่อง

สตรี—วิจัย

นวลจันทร์ ทักชนชัยกุล. การกระทำผิดของหญิง. กรุงเทพมหานคร :

นิติบรรณการ, 2532. 1876 หน้า. (อ 364.374 น17ก)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือมูลเหตุซึ่งใจที่ผลักดันให้หญิงกระทำความผิด พฤติการณ์ข้อเท็จจริงแห่งคดีขณะกระทำความผิด ลักษณะการกระทำความผิด ตลอดจนภูมิหลังของหญิงที่กระทำความผิด การเลือกตัวอย่างในการศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างธรรมดา (Simple Random Sampling) โดยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจำนวน 280 คน ทัณฑสถานหญิงแห่งนี้จะรับผู้ต้องขังหญิงจากทั้วราชอาณาจักร โดยเลือกเฉพาะความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อทรัพย์ และความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2532 และเป็นผู้ต้องขังหญิงเด็ดขาด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทองคำ กล้วยไม้ ณ ออยุธยา, ผู้เรียบเรียง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐอินเดียน. กรุงเทพมหานคร : ธนาคารกสิกรไทย, (2530) . 142 หน้า. (อ 915.4 ท56ส)

รวบรวมพระฉายาลักษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียน ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2530 ในตอนต้นมีข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ของพระองค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526-2529

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทองคำ กล้วยไม้ ณ ออยุธยา. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนประเทศอิตาลี. กรุงเทพมหานคร : ธนาคารกสิกรไทย, (2531). 143 หน้า. อ. ๒14.5 ส. 16

รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสด็จเยือนประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 4-16 เมษายน 2531 ในตอนต้นมีข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระองค์ด้วย